

Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings Lê Nữ Thùy Dương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

20:01 08/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước khen tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 7/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Tại buổi lễ, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất cho bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings.

Phần thưởng cao quý này của Đảng, Nhà nước dành cho doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương chính là sự

ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực và to lớn của bà trong các hoạt động xã hội với tinh thần nhân ái, nhân văn và cống hiến.

Thành tích của bà Lê Nữ Thùy Dương và Tập đoàn KN Holdings đã góp phần to lớn cho công tác chăm lo an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Niềm vui và vinh dự của bà Lê Nữ Thùy Dương cũng chính là niềm vui chung của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn KN Holdings.

Trong những năm qua, hình ảnh doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương cùng những việc làm tâm huyết, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, thái độ tri ân của bà dành cho cộng đồng, đặc biệt là với người có công với nước, người nghèo, người yếu thế trong xã hội... đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Các đóng góp trách nhiệm xã hội đối với bà Thùy Dương nói riêng, Tập đoàn KN Holdings nói chung là một trong những hoạt động ưu tiên trong định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh.

Bà Thùy Dương quan niệm: "Thành quả của doanh nghiệp không chỉ là lợi nhuận, mà còn là những gì doanh nghiệp đó đem lại cho cộng đồng, đóng góp cho xã hội và đồng hành với sự phát triển của đất nước".



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Trao Tặng

HỘI LHPN TỈNH ĐỒNG NAI.

10 TỶ ĐỒNG 10 NĂM, MỖI NĂM 1 TỶ.

**GÓP VÀO QUỸ BẢO TRỢ CHO CÁC CHÁU CÔ CHA, MẸ
KHÔNG MAY QUẢ HỘI DỊCH COVID-19**



Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, Phó Chủ tịch HĐQT Golf Long Thành (bìa phải) trao biểu trưng tài trợ tới đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai.

Với phương châm đặt lợi ích quốc gia, chia sẻ với cộng đồng, gắn chặt với sự phát triển của doanh nghiệp, bà đã để lại nhiều dấu ấn trên thương trường, khẳng định tài năng quản trị doanh nghiệp và tâm huyết phát triển vì cộng đồng. Hoạt động của Phó chủ tịch Tập đoàn KN Holdings luôn gắn liền với hình ảnh nhà quản trị giàu lòng nhân ái, luôn hướng về cộng đồng bằng những chương trình thiện nguyện thực tâm, chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là trên các lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục...

Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, thân phụ của bà là Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, một tấm gương sáng mẫu mực trong hàng ngũ doanh nhân cựu chiến binh, bà Lê Nữ Thùy Dương được thừa hưởng dòng máu nhân ái, nhiệt huyết từ truyền thống gia đình. Bà quan niệm, việc phát triển doanh nghiệp phải bền vững và đi cùng giá trị nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp.

Nhiều năm qua, bà cùng đội ngũ lãnh đạo các công ty do bà điều hành đã phát động nhiều chương

trình ý nghĩa hướng đến chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Những định hướng đúng đắn và sự nêu gương của bà đã trở thành nhân tố nòng cốt kích thích, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương, lan tỏa thành phong trào văn hóa trong tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Tập đoàn KN Holdings.



Anh hùng Lao động, doanh nhân cựu chiến binh Lê Văn Kiểm - thân phụ bà Lê Nữ Thùy Dương đã đến tham dự chương trình và chúc mừng con gái trong ngày vui đón nhận danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế đất nước và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đà suy thoái kinh tế toàn cầu và hậu quả nặng nề từ đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, dưới sự quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và cá nhân bà Lê Nữ Thùy Dương, Tập đoàn KN Holdings vẫn giữ vững môi trường kinh doanh và tốc độ phát triển, trong đó có một số lĩnh vực kinh doanh phát triển hiệu quả.

Đó chính là điều kiện thuận lợi để bà Thùy Dương khởi xướng nhiều chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Bà đã đóng góp 3 triệu USD (hơn 70 tỷ đồng) cho chương trình chống bệnh lao tại Việt Nam thông qua Quỹ toàn cầu; Thực hiện chương trình “Nhà vệ sinh cho em” với 50 công trình nhà vệ sinh được xây dựng tại các trường học trải dài khắp 3 miền Tổ quốc.

Ngoài ra, bà còn tham gia đóng góp vào nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương cho người nghèo, sửa học đường cho trẻ em vùng sâu vùng xa...

Với những thành tích ấn tượng trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, tích cực chăm lo an sinh xã hội, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017. Năm 2020, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh là Nhà Quản lý tiêu biểu Việt Nam - ASEAN. Ngoài ra, bà còn được các cấp, các ngành, địa phương tôn vinh bằng nhiều hình thức khen thưởng khác...

Chia sẻ về niềm vinh dự này, bà Lê Nữ Thùy Dương bày tỏ tình cảm trân trọng và xúc động. Bà khẳng định, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước là động lực to lớn cổ vũ tinh thần, khích lệ nhiệt huyết cống hiến cho cá nhân bà nói riêng, Tập đoàn KN Holdings nói chung. Với tình cảm trân quý và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, nhân viên, người lao động trong các công ty do bà điều hành đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, văn minh.

Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương tốt nghiệp Quản trị kinh doanh & Marketing tại trường NSW Business and English Colleague (Úc); tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Quản trị Maastricht (Hà Lan); Nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan). Ngoài vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, bà Thùy Dương còn đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức chính trị xã hội, ngoại giao khác như: Lãnh sự danh dự Lãnh sự quán Iceland tại TP.Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam...

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/pho-chu-tich-tap-doan-kn-holdings-le-nu-thuy-duong-duoc-tang-thuong-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat>